

## ● ย้ำชื่อ "โกลว์" เบร้งใสเป็น "อเนซอน" สู้คนทุกระดับ "ชาญศิลป์" แจงสู้เบียดปณญกขาด

๑ ชีอีไอคนใหม่ ปตท. "ชาญศิลป์ ตรีชูกร" แจงเหตุให้จีพีเอสซี ชื้อโกลว์พลังงาน รอ กกพ.ชี้ขาด ย้ำเป็นการผลิตไฟฟ้าป้อนโรงงานในนิคมฯมาบตาพุด และอีอีซี ขณะที่กาแฟอเนซอนก็เป็นกิจการที่เปิดให้ประชาชนร่วมลงทุน ไม่ได้ทำลายร้านกาแฟรอเซ็น เตรียมเงิน 2 หมื่นล้านร่วมทุนรถไฟความเร็วสูง

นายชาญศิลป์ ตรีชูกร ประธานเจ้าหน้าที่ ฝรั่งเศษที่ต้องการนำโกลว์ไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. ก็อยากขายหุ้นให้ปตท.แม้ว่าก่อนหน้านีจะทยอย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าปตท.อยู่ระหว่างติดตาม เจริญกับหลายๆบริษัทแต่สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปที่ ปตท. ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับกิจการ เพราะมีธุรกิจพลังงานที่ใกล้เคียงกันมีการลงทุนใน พลังงาน (กกพ.) ที่กำลังพิจารณากรณีบริษัท นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเหมือนกัน ตั้งกิจการ จีพีเอสซี จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทในเครือ โกลว์พลังงาน จำกัด หรือเครื่องจักรร่วมกันได้ และทั้ง 2 บริษัทคือ ปตท. เข้าซื้อหุ้นของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด โกลว์และจีพีเอสซี ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้ง (มหาชน) ว่า มีอำนาจเหนือตลาดหรือไม่ โดย แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์รับทราบว่าไม่มีการผูกขาด ประเมินว่าหากจีพีเอสซีซื้อโกลว์แล้วเสร็จ จะส่งผล ให้จีพีเอสซีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าสูงสุดอันดับ ๓ ของ กิจการหรือมีอำนาจเหนือตลาด ประเทศไทย มีกำลังการผลิตรวม 4,835 เมกะวัตต์ "การผลิตไฟฟ้าหากสามารถซื้อกิจการจาก จากปัจจุบัน 1,940 เมกะวัตต์ โกลว์ได้สำเร็จ เท่ากับเป็นการผลิตไฟฟ้าป้อนให้กับ โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (อีอีซี) และปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต ได้แทบไม่เหลือขายเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)"

นายชาญศิลป์กล่าวว่า กระบวนการซื้อโกลว์ เป็นไปตามเป้าหมายของ ปตท.และตรงกับความต้องการของโกลว์ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นใหญ่จาก

ดังนั้น กกพ.จะเป็นหน่วยงานที่จะบอกว่า

ปตท.สามารถให้จีพีเอสซีซื้อหุ้น โกลด์ ได้หรือไม่ หากซื้อได้กระบวนการต่างๆ ก็จะได้ต่อไป ถ้าเดินต่อไปไม่ได้ ปตท.ก็พร้อมเคารพกติกา กรณีที่นาย กรณ์ จาติกวณิช จะยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกระทรวงพลังงานและผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็ทำได้ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

“กรณีร้านกาแฟเมซอน ที่นายกรณ์วิตกกังวลว่าจะผูกขาดร้านกาแฟ ทำให้ร้านกาแฟขนาดเล็กตามชุมชนล้มหายตายจากไป เรื่องนี้เมื่อ 15 ปี ที่ผ่านมา ปตท.ได้ซื้อเมซอนเป็นกิจการเสริมธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน สร้างแบรนด์ให้เป็นกาแฟในบีม ในราคาไม่แพง คนทุกระดับเข้าถึงได้ สู้กับกาแฟจากต่างประเทศก่อนขยายกิจการไปยังห้างสรรพสินค้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนขนาดใหญ่ และเปิดให้ประชาชนมาร่วมทุนเป็นแฟรนไชส์ ทำให้ 90% ของเจ้าของกิจการเป็นประชาชนทั่วไป”

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ขณะนี้ ปตท.อยู่ระหว่างคัดเลือกพันธมิตรร่วมลงทุน 2 ราย จากก่อนหน้านี้อันที่พิจารณา 10 ราย ปตท.จะดำเนินการในนามบริษัท เอ็นเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด ที่จะมีความชัดเจนในไตรมาส 1-2 ของปี 2562 เรื่องนี้ ปตท. กำลังเลือกระหว่าง 2 บริษัท แต่จะจับมือกับใครยังไม่รีบตัดสินใจเพราะต้องใช้เงินลงทุนของ ปตท. 20,000 ล้านบาท

“การบริหารงาน ปตท. ในเวลา 2 ปีนี้บจกนี้ จะใช้นโยบาย Change for the future หรือการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านเพราะ ปตท. เป็นองค์กรที่อยู่มา 40 ปี บุคลากรชุดเดิมมีการเกษียณอายุ จึงต้องสร้างบุคลากรรุ่นใหม่มารองรับดิจิทัลเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน โดยให้ความสำคัญกับสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงแก่เศรษฐกิจของประเทศ”